

ลุ้นวุฒิสภาตั้ง 7 กสทช...เดิหน้าสำนักงานที่รออยู่เพียบ



■ ยามนี้คนในวงการวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม ต่างลุ้นระทึกถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทน และวุฒิสภาในเดือนพ.ย. 2564-ก.พ. 2565 นี้ ...เพราะมีวาระที่ที่ประชุมวุฒิสภา จะให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานำเสนอ...หลังจากที่กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กสทช.ชุดใหม่ ต้องล้มลุกคลุกคลานมารวม 10 ปี

แม้จะมีรายงานว่ที่ประชุมวุฒิสภา ที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญ เพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของว่ที่ กสทช. โดยมี พลเอกอู๊ด เบื้องบน เป็นประธาน...แต่ก็ยังมีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่ รายชื่อกรรมการตรวจสอบประวัติว่ที่ กสทช.ทั้ง 15 คนดังกล่าว ล้วนมีความใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ โดยตรง...ทำให้มีกระแสข่าวสะพัดออกมาว่ เกิดความไม่ลงรอยกันในเรื่องของรายชื่อว่ที่ กสทช.ที่ส่งมา...เนื่องจากยังคง

มีความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนที่หวังครอบงำ กสทช. จึงทำให้เชื่อว่า ที่ประชุมวุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบ ว่ที่ กสทช.ชุดใหม่เพียง 4 รายเท่านั้น และจะให้สำนักงานเลขาฯ กลับไปดำเนินการสรรหาว่ที่ กสทช.เพิ่มเติมอีก 3 ราย

อย่างไรก็ตาม ต้องบอกว่าตอนนี้คนในวงการโทรคมนาคม ทั้งหมดต่างคาดหว่งว่ที่ประชุมวุฒิสภาจะให้ความเห็นชอบว่ที่ กสทช.ชุดใหม่ เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่วางรากฐานการกำกับดูแลกิจการวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมได้อย่างเป็นรูปธรรมเสียที หลังจาก กสทช.ชุดปัจจุบันต้องอยู่โยงทำหน้าที่ดังกล่าวมากกว่า 10 ปีแล้ว... แต่ผลงาน โดยเฉพาะการวางหลักเกณฑ์ในการจัดระเบียบวิทยุ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมขาดความต่อเนื่อง และต้องหยุดชะงักมาหลายปี...

ตอนนี้ที่หลายคนเป็นหว่งคือ...หากกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กสทช.ต้องล่าช้าออกไปอีก จะกระทบต่อกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศตามมา เนื่องจากที่ผ่านมามีประเทศไทยไม่สามารถจะยิงดาวเทียมขึ้นไปรักษาสัญญาณดาวเทียมได้ตามเงื่อนไขที่ สหภาพ

โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) กำหนด จึงมีแนวโน้มที่ ITU อาจยึดวงโคจรดาวเทียมในตำแหน่งที่ 50.5 องศาตะวันออก และ 142 องศาตะวันออกไปให้กับประเทศอื่นที่มีความพร้อมมากกว่าได้

ก่อนหน้านี้ ผู้บริหาร กสทช.ได้ยอมรับต่อที่ประชุมคณะกรรมการ (กมช.) การสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ว่ ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่อาจถูก ITU ยึดตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมไป หลังจาก กสทช.ยังไม่สามารถประมูลสิทธิ์ในการยิงดาวเทียมขึ้นไปรักษาดำแหน่งวงโคจรเอาไว้ เพราะมีบริษัทเอกชนคือ ไทยคมเข้าประมูลเพียงรายเดียว ทำให้ไม่เกิดการแข่งขัน จึงทำให้ต้องเลื่อนการประมูลออกไป...!! ซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่า...ความล้มเหลวในการจัดประมูลสิทธิ์ยิงดาวเทียมในช่วงที่ผ่านมา...รัฐบาล และกระทรวงดีอีเอส...จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เช่นกัน โดยเฉพาะรมว.ดีอีเอสเองเป็นผู้ส่งหนังสือขอให้ กสทช.ชะลอการประมูลออกไป ด้วยข้ออ้างยังมีเวลาเหลือเพื่อ ขณะที่ไทยเินในการที่ไทยจะต้องยิงดาวเทียมเพื่อรักษาสัญญาณดาวเทียม นั้น เหลือไม่ถึง 2 ปีแล้ว

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: พุธ 3 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14798

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 50.49

Ad Value: 45,441

PRValue (x3): 136,323

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: หมุนตามทุน: ลุ้นวุฒิสภาตั้ง 7 กสทช...เดิหน้าสำนักงานที่รออยู่เพียง

นอกจากนี้ยังมีภารกิจอีกหลายเรื่อง
ที่รอ กสทช.ชุดใหม่เข้ามาขับเคลื่อน ทั้งการ
จัดระเบียบวิทยุ และวิทยุชุมชน การทบทวน
บทบาทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และโดยเฉพาะการ
จัดระเบียบบริการ OTT และบรรดา
แพลตฟอร์มที่เข้ามาฝังรากลึกหาकिनอยู่ใน
เมืองไทย โดยยังคงปราศจากหลักเกณฑ์
มาตรฐานในการกำกับดูแล

ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ว่า...รายชื่อที่ได้รับ
ความเห็นชอบให้เป็น 7 ว่าที่ กสทช.ชุดใหม่
ประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง คือ
พล.อ.ท.ชนพันธุ์ หรัยเจริญ...ด้านกิจการ
โทรทัศน์ คือนางพิรงรอง รามสูต...ด้านกิจการ
โทรคมนาคม คือนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ...
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ นพ.สรณ
บุญไชยพิทยกุล...ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน คือนายต่อพงศ์ เสลานนท์...
ด้านอื่นๆ (ด้านกฎหมาย) คือ ร.ท.ชนกฤษฎ์
เอกโยกยะ และด้านอื่นๆ (ด้านเศรษฐศาสตร์)
คือ นายสุภัช สุภษลาศัย...

นร:บองIWXS



'SMS' ก่อทอนในมือถือ

ต้องยอมรับว่า โลกยุคปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ตกลายเป็นปัจจัยที่ 5 แทบจะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว!!

จากอดีต โทรศัพท์มือถือเคยเป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารที่ใช้พกประจำตัว สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้กัน แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ำของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทำให้ค่อย ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากเพียงแค่ได้ยินแต่เสียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ปัจจุบันเหมือน ย่อโลกมาอยู่ในมือ เอาไว้เรียบร้อย

การพัฒนาจากสื่อสารได้ขึ้นแค่ เสียง มาเป็นส่ง ข้อความ หรือ SMS ซ้ำมาเป็นได้อินทง เสียง-ภาพ-วิดีโอ กระทั่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างถูกป้อนลงมาอยู่ในมือถือ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ถ่ายรูป ส่งโซเชียลมีเดีย ทำธุรกรรมการเงิน ใช้ทำงาน หรือในช่วงโควิดฯ มือถือยังมีบทบาททำงานหรือประชุมผ่าน ระบบซูม ได้แบบสะดวกง่ายดาย

บรรดามิจฉาชีพ 18 มงกุฎ ก็ปรับตัวตามเทคโนโลยี กลายเป็น อาชญากรไซเบอร์ เข้าไปอาละวาดอาศัยช่องโหว่เล่นงานเหยื่อในโทรศัพท์มือถือ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น แอ็กคอลเซ็นเตอร์ ล่มเบอร์ โทรศัพท์เข้าไปแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ หลอกหลวงต้มตุ๋นให้เหยื่อไปโอนเงิน ล่าสุด แอ็กแฮกเกอร์ ขโมยเจาะข้อมูล ดูเงินจากบัญชีเหยื่อนับไม่ถ้วนกำลังเป็นข่าวใหญ่ และกำลังหาทางแก้ไขปัญหาก็กับผู้ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ ช่วงระยะหลังที่กำลังกลายเป็นปัญหาไม่ควรมองข้ามเกือบทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ต่างคงพบเจอกันมาแล้วแทบทั้งสิ้น ปัญหาการส่ง ข้อความ SMS เข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ใช้บริการ หากเป็นคนหนุ่มคนสาวยังพอไหวตัวทันไม่หลงกลไปกับสารพัดข้อความที่เข้ามาในโทรศัพท์ ส่วนใหญ่จะมองข้ามไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไรนัก

แต่ถ้าเป็น ผู้สูงอายุ หรือบรรดา เขียวชน เด็ก ๆ บางทีก็ ตามเล่ห์เหลี่ยมของพวกมิจฉาชีพนี้ไม่ทัน ต่างหลงกลตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก

ข้อความหลอกลวง มีทั้งปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อให้ผู้รับหลงเชื่อ หรือ Phishing เช่น อ้างจะให้สินเชื่อ คุณถูกรางวัลได้รับเงิน ถือเป็นข้อความส่งเสียง หลอกลวงชวนให้ผู้ใช้บริการหลงเชื่อและ

ทำให้เสียทรัพย์สินได้, ข้อความเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ หลากหลายรูปแบบ ทั้งกาสิโน ไฟ หรือกำลังนิยมสุด คือ เชิญชวนเล่น หายอาเซียน อธิบายการเล่นและราคาให้ครบ เกมมีให้เลือกเล่นทุกวัน จนนึกว่าเปิดให้เล่นเสรีไปแล้ว อีกทั้งยังมีข้อความประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับเรื่องลามก อนาจาร ฯลฯ

เรียกว่ารูปแบบ SMS ที่โผล่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือนั้น นอกจากจะสร้างความก่อทอนแล้ว เสียงเข้าถึงข้อมูลบุคคลแล้ว บางครั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการ ที่ตามเล่ห์เหลี่ยมไม่ทัน ต้องตกเป็นเหยื่อด้วย!!

แม้ก่อนหน้านี้เดือน ก.ย. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียกบรรดาค่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ หรือโอเปอเรเตอร์ทุกราย มาหารือถึง “แนวทางการแก้ไขปัญหา SMS หลอกหลวง” โดยให้โอเปอเรเตอร์ทุกราย บล็อก SMS ทันที ที่พบว่ามีเนื้อหาชัดเจนว่าเป็นการ หลอกหลวง, เว็บบันเทิงออนไลน์ หรือ ลามกอนาจาร

ที่สำคัญให้มีมาตรการเพิ่มเติมร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์ โดยจะแชร์ข้อมูลระหว่างกันให้ทราบถึง SMS ที่มีปัญหาที่กำหนดเป็น Blacklist เพื่อให้ทุกค่ายดำเนินการบล็อก SMS จากผู้ส่งรายเดียวกัน เพื่อปกป้องลูกค้าและสร้างมาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม อีกทั้งจะสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้ารู้เท่าทันกลุ่มมิจฉาชีพด้วยเช่นกัน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!! แม้ทาง กสทช. และค่ายมือถือ จะพยายาม ล้อมคอปัญหา SMS หลอกหลวงไว้ในระดับหนึ่ง แต่ช่วง ก.ย.-ต.ค. 64 ยังมีผู้ร้องเรียน เฉลี่ยวันละ 100 ราย รวม 2,039 ราย จนทำให้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” เรียกร้องให้ กสทช. บังคับใช้กฎหมายกับ ค่ายมือถือและลงโทษปรับด้วย หากยังไม่สามารถระงับการส่ง SMS หรือโทรศัพท์รบกวนได้

ล่าสุดเห็นทาง กสทช. ขยับออกโรงอีกครั้ง รอบนี้ประกาศเสียงดังฟังชัด จะออกคำสั่งทางปกครองกับ “ผู้ให้บริการ” ก็คือบรรดาค่ายมือถือที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และถ้ายังไม่ยอมให้ SMS หลอกหลวงส่งไปยังประชาชน โดยจะมีคำสั่ง ตักเตือน ปรับ พักใบอนุญาต จนถึงเพิกถอนใบอนุญาต ตามข้อเท็จจริง

ตอนนี้ กสทช. ยังจับมือร่วมกับ ตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กระทรวงดิจิทัล และ ค่ายมือถือ ลุยแก้ไขปัญหาก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าใครยังประสบปัญหา หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับ SMS หลอกหลวง โทรฯ แจ้ง สายด่วน 1200 ของ กสทช. ส่วนจะปราบปรามสำเร็จหรือไม่? เชิงผา จะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไป.

เชิงผา



'SMS' ก่อทอนในมือถือ

ต้องยอมรับว่า โลกยุคปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือ แทบจะกลายเป็นปัจจัยที่ 5 แทบจะขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว!!

จากอดีต โทรศัพท์มือถือเคยเป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารที่ใช้พกประจำตัว สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวล้ำยุคของการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ทำให้ค่อย ๆ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากเพียงแค่ได้ยินแต่เสียงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ปัจจุบันเหมือน ย่อโลกมาอยู่ในมือ เอาไว้เรียบร้อย

การพัฒนาจากสื่อสารได้ยื่นแก่ เสียง มาเป็นสิ่ง ข้อความ หรือ SMS ขยับมาเป็นได้ยื่นทั้ง เสียง-ภาพ-วิดีโอ กระทั่งเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอย่างถูกป้อนลงมามีอยู่ในมือถือ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ถ่ายรูป ส่งข้อความ ทำธุรกรรมการเงิน ใช้ทำงาน หรือในช่วงโควิด มือถือยังมีบทบาททำงานหรือประชุมผ่าน ระบบชุม ได้แบบสะดวกง่ายดาย

บรรดามิจาชีพ 18 มงกฎ ก็ปรับตัวตามเทคโนโลยี กลายเป็น อาชญากรไซเบอร์ เข้าไปอาละวาดอาศัยช่องโหว่เล่นงานเหยื่อใน โทรศัพท์มือถือ มีหลากหลายรูปแบบ เช่น แอ็กคอลเซ็นเตอร์ สุ่มเบอร์ โทรศัพท์เข้าไปแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ หลอกหลวงต้มตุ๋นให้เหยื่อไปโอนเงิน ล่าสุด แอ็กแฮกเกอร์ ขโมยเจาะข้อมูล ดูเงินจากบัญชีเหยื่อนับไม่ถ้วนกำลังเป็นข่าวใหญ่ และกำลังหาทางแก้ไขปัญหาก็กับผู้ใช้ได้รับความเสียหาย

นอกจากนี้ ช่วงระยะหลังที่กำลังกลายเป็นปัญหาไม่ควรมองข้ามเกือบทุกคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ ต่างคงพบเจอกันมาแล้วแทบทั้งสิ้น ปัญหาการส่ง ข้อความ SMS เข้ามาสร้างความปั่นป่วนให้กับผู้ใช้บริการ หากเป็นคนหนุ่มคนสาวยังพอไหวตัวทันไม่หลงกลไปกับสารพัดข้อความที่เข้ามาในโทรศัพท์ ส่วนใหญ่จะมองข้ามไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไรนัก แต่ถ้าเป็น ผู้สูงวัย หรือบรรดา เยาวชน เด็ก ๆ บางทีก็ ตามเล่ห์เหลี่ยมของพวกมิจาชีพนี้ไม่ทัน ต่างหลงกลตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก

ข้อความหลอกหลวง มีทั้งปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อให้ผู้รับหลงเชื่อ หรือ Phishing เช่น อ้างจะให้สินเชื่อกุณจุรรางวัลได้รับเงิน ถือเป็นข้อความล่อลวง หลอกหลวงเชิญชวนให้ผู้ใช้บริการหลงเชื่อและ

ทำให้เสียทรัพย์สินได้, ข้อความเชิญชวนเล่นพนันออนไลน์ หลากหลายรูปแบบ ทั้งกาสิโน ไฟ หรือกำลังนิยมสุด คือ เชิญชวนเล่น หายอาเชียน อธิบายการเล่นและราคาให้ครบ เกมมีให้เลือกเล่นทุกวัน จนเนิ่นกว่าเปิดให้เล่นเสร็จไปแล้ว อีกทั้งยังมีข้อความประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับเรื่องลามก อนาจาร ฯลฯ

เรียกว่ารูปแบบ SMS ที่โผล่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือนั้น นอกจากจะสร้างความก่อทอนแล้ว เสียงเข้าถึงข้อมูลบุคคลแล้ว บางครั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการ ที่ตามเล่ห์เหลี่ยมไม่ทัน ต้องตกเป็นเหยื่อด้วย!!

เมื่อก่อนหน้านี้เดือน ก.ย. 64 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียกบรรดาค่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ หรือโอเปอเรเตอร์ทุกราย มาหารือถึง “แนวทางการแก้ไขปัญหา SMS หลอกหลวง” โดยให้โอเปอเรเตอร์ทุกราย บล็อก SMS ทันที ที่พบว่าเมื่อหาชัดเจนว่าเป็นการ หลอกหลวง, เว็บพนันออนไลน์ หรือ ลามกอนาจาร

ที่สำคัญให้มีมาตรการเพิ่มเติมร่วมกันระหว่างโอเปอเรเตอร์ โดยจะแชร์ข้อมูลระหว่างกันให้ทราบถึง SMS ที่มีปัญหาที่กำหนดเป็น Blacklist เพื่อให้ทุกค่ายดำเนินการบล็อก SMS จากผู้ส่งรายเดียวกัน เพื่อปกป้องลูกค้าและสร้างมาตรฐานการให้บริการโทรคมนาคม อีกทั้งจะสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้ารู้เท่าทันกลุ่มมิจาชีพด้วยเช่นกัน

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ!! แม้ทาง กสทช. และค่ายมือถือ จะพยายาม ล้อมคอปัญหา SMS หลอกหลวงไว้ในระดับหนึ่ง แต่ช่วง ก.ย.-ต.ค. 64 ยังมีผู้ร้องเรียน เฉลี่ยวันละ 100 ราย รวม 2,039 ราย จนทำให้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” เรียกร้องให้ กสทช. บังคับใช้กฎหมายกับ ค่ายมือถือและลงโทษปรับด้วย หากยังไม่สามารถระงับการส่ง SMS หรือโทรศัพท์รบกวนได้

ล่าสุดเห็นทาง กสทช. ขยับออกโรงอีกครั้ง รอบนี้ประกาศเสียงดังฟังชัด จะออกคำสั่งทางปกครองกับ “ผู้ให้บริการ” ก็คือบรรดาค่ายมือถือที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา และถ้ายังไม่ปล่อยให้มี SMS หลอกหลวงส่งไปยังประชาชน โดยจะมีคำสั่ง ตักเตือน ปรับ พักใบอนุญาต จนถึงเพิกถอนใบอนุญาต ตามข้อเท็จจริง

ตอนนี้ กสทช. ยังจับมือร่วมกับ ตำรวจสืบสวนสอบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) กระทรวงดิจิทัล และ ค่ายมือถือ ดุยแก้ไขปัญหาก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าใครยังประสบปัญหา หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับ SMS หลอกหลวง โทรฯ แจ้ง สายด่วน 1200 ของ กสทช. ส่วนจะปราบปรามสำเร็จหรือไม่? เชิงผา จะนำมารายงานให้ทราบกันต่อไป.

เชิงผา

ลุยปราบทั่วประเทศ ได้ยานรก-ปิ่นเพียบ บิ๊กปัดกำชับเร่งด่วน กวาดล้างโจรไซเบอร์

“บิ๊กปัด” นำขุนทัพสีก็ตั้งโต๊ะแถลงผลระดม
กวาดล้างอาชญากรรมทั่วประเทศ หวังระหว่าง
วันที่ 20-31 ต.ค.64 รวมไปถึง ★ มีต่อหน้า 10

ลุยปราบ ☆ ต่อจากหน้า 1

การกวาดล้างโจรไซเบอร์ 5 ประเภท ตะลึง 12 วัน
ยาเสพติดทุก ขช.จับรวม 3 หมื่นกว่าคดี ผู้ต้องหา
2.9 หมื่นคน ยึดยาบ้า 31 ล้านเม็ด ยาไอซ์ 100 กว่า
กก. ส่วนคดีอาชญากรรม ผู้ต้องหาเฉียด 5 พันคน ยึดปืน
ของกลาง 2 พันกว่ากระบอก กระสุนนับหมื่นนัด

ตร.แถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุก
ประเภทสายวันที่ 2 พ.ย.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. พล.ต.อ.สุชาติ
ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. (ฝ่ายงานสืบสวนสอบสวน)
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. (ฝ่ายงาน
ความมั่นคง) และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง
ผบ.ตร. (ฝ่ายงานป้องกันปราบปราม) ร่วมแถลงผล
การปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังมีคำสั่ง
ระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภททั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 20-31 ต.ค. ผลจับกุมคดีสำคัญทุก ขช.

อาทิ คดีเกี่ยวกับยาเสพติด 30,582 คดี ผู้ต้องหา
29,871 คน ของกลางยาบ้า 31,768,663 เม็ด ยาไอซ์
2,420.25 กิโลกรัม เฮโรอีน 111.81 กิโลกรัม เคตามีน
80.74 กิโลกรัม และกัญชา 6,927.69 กิโลกรัม
คดีอาชญากรรมอื่น 5,505 คดี ผู้ต้องหา 4,983 คน ของกลาง
ปืน 2,932 กระบอก กระสุนปืน 10,316 นัด วัตถุ
ระเบิด 16 ลูก คดีข้ามพรมแดน 7 คดี ผู้ต้องหา 12 คน
หมายจับค้างเก่า 17,791 หมาย ผู้ต้องหา 17,791 คน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3,964 คดี ผู้ต้องหา
3,804 คน อาชญากรรมทั่วไป 58,524 คดี ผู้ต้องหา
62,211 คน

ส่วนผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี ในความผิด 5 ด้าน ในความรับผิดชอบ
ของ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร.
คือ คดีหลอกลวงทางการเงินและการลงทุน การ
หลอกลวงจำหน่ายสินค้าขายสินค้าออนไลน์ผิด
กฎหมาย คดีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
คดีเกี่ยวกับเพศ สื่อลามก และการพนันออนไลน์
รวม 3,964 ราย ผู้ต้องหา 3,804 คน ขณะเดียวกัน
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งการ
ไปยังทุกกองบัญชาการ ให้พนักงานสอบสวนทุก
สถานีตำรวจและทุกหน่วย รับแจ้งความคดีเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ โดยพนักงานสอบสวน
จะส่งต่อข้อมูลมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการต่อไปนอกจากนี้ได้ร่วมประชุมกับภาคี
เครือข่าย ทั้ง ปปง. กสทช. กระทรวงดิจิทัลฯ สมาคม
ธนาคารฯ มีช่องทางประสานงานกันอย่างรวดเร็ว
เพื่อส่งต่อข้อมูลให้สามารถอายัดบัญชีคนร้าย รวม
ทั้งส่งหลักฐานในการดำเนินคดีกับคนร้าย ให้การ
สืบสวนเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สยามบันเทิง

Siambanterng
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 3 - อังคาร 9 พฤศจิกายน 2564

ปีที่: 26

ฉบับที่: 2123

หน้า: 5(ขวา)

Col.Inch: 23.19

Ad Value: 23,190

PRValue (x3): 69,570

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ต้าชเวอริ์โอห์ม-ฟลุค'หล่อไม่พัก...น่ารักไม่แผ่ว นำทีมพิตติง'เลิฟ@นาย Oh! my...

ต้าชเวอริ์โอห์ม-ฟลุค'หล่อไม่พัก...น่ารักไม่แผ่ว นำทีมพิตติง'เลิฟ@นาย Oh! my Sunshine Night'

เพิ่งปล่อยภาพโปสเตอร์แรก ก็เป็นที่ระแวงขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 จากแฮชแท็ก #LoveAt9XAISPLAY ล่าสุดขอรับรอง กับภาพพิตติงสุดฟิน สำหรับ โปรเจกต์ซีรีส์วาย เรื่อง "เลิฟ@นาย" Oh! my Sunshine Night โดย บริษัททิวส์อินฟินิตี้ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซีรีส์เรื่องนี้เป็นคอนเทนต์ AIS play Original ที่ดูฟรี ออกอากาศให้ได้ชมทางแอปพลิเคชัน AIS PLAY โดยผู้จัดมากฝีมือ "พีนิวส์" เสกสิทธิ์ เป็นดี และกำกับการแสดงโดย "ดร.โด่ง" อองอาจ สิงห์ลำพอง งานนี้ได้ 2 คู่จิ้นเคมีสุดละมุน อย่าง "โอห์ม" วิฑิตวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ และ "ฟลุค" ณัชศิริพงษ์ธร มารับบทพระเอก นายเอก ให้ได้พินกัน พร้อมด้วยทัพนักแสดงมืออาชีพคับคั่ง

เมื่อภาพพิตติง เคมีสุดฟิน บวกกับพลอตเรื่องที่มีความสดใหม่ของทีมบทีมือดี รับรองฟินสมการรอยคอบ โดยการพิตติงครั้งนี้ นักแสดงและทีมงานได้ผ่านการตรวจคัดกรอง โควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยใช้หลัก COVID-Free Setting และ Universal Prevention ตามประกาศมาตรการ การถ่ายทำกองถ่ายฯ ของ กสทช. เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของทุกฝ่าย สำหรับ ซีรีส์วายเรื่อง "เลิฟ@นาย" Oh! my Sunshine Night ได้ถูกขัตรีเตรียมบวงสรวง 7 พฤศจิกายนนี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ หลังจากนี้ทีมซีรีส์ฯ ก็จะเดินหน้า เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น พร้อมลุยเปิดกล้อง คาดว่าต้นปีหน้าพร้อมออนแอร์